
Số: ... – KH/ĐTN.THSP

Cần Thơ, ngày 3 tháng 2 năm 2025

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi học thuật “Tìm kiếm nhà thông thái” và cuộc thi “Ngọn núi tri thức – Mùa 6”

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tạo sân chơi kiến thức cho các bạn học sinh trường THPT Thực hành Sư phạm – Đại học Cần Thơ.
- Tuyển chọn cá nhân xuất sắc đại diện nhà trường tham dự cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” do VTV tổ chức và các cuộc thi khác.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA, TRANG PHỤC

- *Thành phần tham gia:*
 - + **Cuộc thi “Tìm kiếm nhà thông thái”:** Mỗi khối lớp 10, 11, 12 chọn **05 học sinh** (học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba vòng chung kết ở cuộc thi “Ngọn núi Tri thức” các mùa trước không được tham gia).
 - + **Vòng Bán kết – Ngọn núi tri thức mùa 6:** 16 thí sinh có kết quả tốt nhất ở khối 10 và khối 11 ở cuộc thi “Tìm kiếm nhà thông thái” sẽ thi đấu với nhau tại vòng Bán kết.
 - + **Vòng Chung kết – Ngọn núi tri thức mùa 6:** 04 thí sinh về nhất tại Bán kết sẽ thi đấu với nhau ở trận Chung kết để chọn ra nhà vô địch.
- *Trang phục:* Thí sinh dự thi mặc đồng phục áo sơ mi của trường THPT THSP khi tham dự cuộc thi.
- GVCN xác nhận danh sách học sinh đại diện tham gia cuộc thi và điền danh sách tại đường dẫn

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zRMin7A1q1hELbewhbrRZezAQZxx8wiOIoPrgn_p6m8/edit?gid=144175780#gid=144175780 , thời hạn: 09h00 ngày 5/02/2025.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

- Cuộc thi “Tìm kiếm nhà thông thái”: 16h00 ngày 5/02/2025
- Vòng Bán kết: 07h00 ngày 23/02/2025
- Vòng Chung kết: 16h00 ngày 03/03/2025.

2. Địa điểm: Trường THPT Thực hành Sư phạm, hội trường Trường Sư phạm – Đại học Cần Thơ.

IV. THẺ LỆ CUỘC THI

Nội dung câu hỏi trong cuộc thi xoay quanh các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn hóa - thể thao - nghệ thuật, danh nhân/sự kiện và lĩnh vực khác.

1. Cuộc thi “Tìm kiếm nhà thông thái”

Gồm 30 câu hỏi sẽ được chiếu lần lượt trên màn hình tivi (thí sinh có thể yêu cầu đổi khoảng cách chỗ ngồi trước câu hỏi số 1), mỗi thí sinh sẽ điền vào phiếu đáp án của mình, thời

gian trả lời và điền đáp án từ 15 – 60 giây (tùy câu hỏi). Sau khi hết thời gian trả lời mỗi câu hỏi sẽ chiếu đến câu hỏi kế tiếp. Sau mỗi 10 câu hỏi, thí sinh có 02 phút để giải lao tại chỗ, trong thời gian giải lao các thí sinh không được trao đổi và không được cầm bút.

Cách tính điểm: Mỗi câu đúng đạt 10 điểm, câu sai bị trừ 5 điểm, không trả lời không có điểm.

2. Vòng Bán kết, Chung kết

a. Phần thi Khởi động

Ở phần thi riêng, mỗi thí sinh sẽ trả lời nhanh 6 câu hỏi, và có tối đa 5 giây để trả lời kể từ khi câu hỏi được đọc xong. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

Ở phần thi đối kháng, cả 4 thí sinh khởi động cùng một lúc qua 12 câu hỏi. Ở mỗi câu hỏi, thí sinh giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông và có tối đa 5 giây tính từ lúc giành được quyền trả lời để đưa ra đáp án. Thí sinh được quyền bấm chuông bất cứ lúc nào (kể cả khi MC chưa đọc xong câu hỏi). Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai (hoặc không có câu trả lời sau 5 giây bấm chuông) bị trừ 5 điểm, nhưng không tính điểm âm. Sau 5 giây tính từ khi câu hỏi được đọc xong, nếu không có thí sinh nào giành quyền trả lời (hoặc thí sinh bấm chuông không đưa ra câu trả lời), MC sẽ công bố đáp án.

Số điểm tối đa trong vòng thi này là 180 điểm khi trả lời đúng tất cả các câu hỏi.

b. Phần thi Vượt chướng ngại vật

Có 4 từ hàng ngang, cũng là 4 gợi ý liên quan đến một chướng ngại vật (CNV) là một từ khóa mà các thí sinh phải đi tìm, trong đó số lượng ký tự có trong CNV được cho trước. Một hình ảnh (là một gợi ý liên quan đến CNV hoặc chính là hình ảnh của CNV) được đưa ra và bị che bởi 5 miếng ghép, gồm 4 góc tương ứng với 4 từ hàng ngang và một ô trung tâm. Ô trung tâm là một câu hỏi thứ 5, gợi ý để tìm từ khóa, mở được miếng ghép ô trung tâm sẽ mở được phần quan trọng nhất của hình ảnh.

Mỗi thí sinh có một lượt (từ vị trí số 1 đến vị trí số 4) để chọn trả lời một trong các từ hàng ngang này. Các thí sinh trả lời trong thời gian 15 giây. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang, thí sinh được 10 điểm. Sau 15 giây các thí sinh còn lại đưa đáp án của mình lên, ít nhất 1 thí sinh trả lời đúng, một góc (được đánh số tương ứng với từ hàng ngang) của hình ảnh cũng được mở ra. Nếu không ai trả lời đúng, từ hàng ngang sẽ chuyển sang màu xám và góc hình ảnh tương ứng cũng không được mở.

Thí sinh có thể bấm chuông trả lời CNV bất cứ lúc nào. CNV có giá trị tối đa là 60 điểm và sẽ giảm đi 10 điểm mỗi khi một từ hàng ngang được chọn và trả lời, bắt đầu từ hàng ngang thứ hai. Trả lời sai CNV hoặc bấm chuông mà không trả lời được CNV sẽ khiến thí sinh bị loại khỏi phần chơi này.

Sau 4 từ hàng ngang, câu hỏi thứ 5 tương ứng với ô trung tâm của hình ảnh sẽ được đưa ra. Đáp án của câu hỏi này là gợi ý cuối cùng để các thí sinh đi tìm CNV, các thí sinh nhấn chuông để giành quyền trả lời. Trả lời đúng câu hỏi thứ 5 này, thí sinh được 10 điểm và ô trung tâm sẽ được mở. Sau đó các thí sinh có 15 giây cuối cùng để đưa ra tín hiệu. Trả lời đúng CNV sau gợi ý cuối cùng của ô trung tâm được cộng thêm 20 điểm. Nếu sau 15 giây mà vẫn không có tín hiệu hoặc cả 4 thí sinh đều hết lượt chơi (do trả lời sai CNV), khán giả tại trường quay sẽ trả lời CNV. Một phần quà sẽ được dành cho khán giả đó nếu trả lời đúng; trong trường hợp trả lời sai hoặc khán giả không có câu trả lời cho CNV đó, MC sẽ công bố đáp án.

Khi thí sinh bấm chuông trả lời CNV, vòng thi sẽ tạm dừng như sau:

Thí sinh bấm chuông khi thời gian suy nghĩ đang đếm ngược, thời gian vẫn sẽ tiếp tục để các thí sinh còn lại trả lời. Sau khi hết giờ, người dẫn chương trình sẽ không công bố đáp án của các thí sinh mà mời thí sinh đã bấm chuông trước đó trả lời CNV.

Nếu có nhiều thí sinh cùng bấm chuông và cùng trả lời đúng CNV thì người bấm chuông nhanh nhất sẽ được điểm.

Nếu 1 thí sinh trước khi lựa chọn từ hàng ngang mà bấm chuông trả lời CNV và bị loại (trả lời sai), thí sinh ở vị trí tiếp theo sẽ được lựa chọn hàng ngang.

Số điểm tối đa trong vòng thi này là 70 điểm khi trả lời đúng 1 từ hàng ngang và trả lời đúng CNV trước câu hỏi thứ 2.

c. Phần thi Tăng tốc

Có 4 câu hỏi với các cấp độ tư duy khác nhau được sử dụng trong vòng thi này:

Câu 1 (câu hỏi Nhìn nhanh - Đáp gọn): Trong vòng 10 giây, thí sinh phải nhìn nhanh một hình ảnh và trả lời câu hỏi.

Câu 2 (câu hỏi Sắp xếp - Lựa chọn): Trong vòng 20 giây, thí sinh phải sắp xếp các bức ảnh theo thứ tự nhất định, chọn các bức ảnh tương ứng với các đáp án A, B, C, D, E, F phù hợp với nội dung câu hỏi hoặc xem hình ảnh gợi ý về một sự vật và đoán sự vật đó.

Câu 3 (câu hỏi IQ): Trong vòng 30 giây, thí sinh phải trả lời các câu hỏi mang tính tư duy logic như tìm số khác trong dãy số, tìm hình khác nhất so với các hình đã cho, tìm quy luật để điền hình đúng, giải mật mã,...

Câu 4 (câu hỏi dữ kiện): Trong vòng 40 giây; các bức ảnh, dữ kiện, video được đưa ra theo thứ tự ngày càng chi tiết, cuối cùng là đáp án. Bằng các gợi ý này, thí sinh phải trả lời các câu hỏi như: "Đây là ai?", "Đây là gì?", "Đây là địa danh nào?";...

Tùy theo thứ tự thời gian trả lời đúng, thí sinh sẽ ghi được 40, 30, 20 và 10 điểm. Thí sinh trả lời đúng đầu tiên sẽ nhận được điểm, các thí sinh còn lại không được điểm. Nếu có 2 thí sinh trở lên cùng trả lời đúng trong cùng một thời gian hệ thống ghi nhận, họ sẽ cùng giành được số điểm tương ứng.

Số điểm tối đa trong vòng thi này là 160 điểm khi trả lời đúng và nhanh nhất tất cả các câu hỏi.

d. Phần thi Về đích

Mỗi thí sinh có một lượt chơi chính tại giữa sân khấu và lựa chọn gói câu hỏi. Thí sinh sẽ có 3 câu hỏi cùng với một ngôi sao hy vọng để tham gia trong vòng thi này. Thí sinh sẽ phải đặt cược mức điểm cho 3 câu hỏi (với 1 trong 2 mức là 20 điểm hoặc 30 điểm đối với mỗi câu) để tạo thành gói câu hỏi của mình.

Thứ tự tham gia vòng thi Về đích của các thí sinh được xác định như sau: Thí sinh có tổng số điểm cao nhất sau 3 vòng thi (và có vị trí đứng thấp nhất trong các thí sinh có cùng điểm) sẽ thi đầu tiên. Sau khi thí sinh đầu tiên hoàn thành vòng thi của mình, thí sinh có điểm cao nhất trong các thí sinh còn lại (và có thứ tự đứng thấp nhất trong các thí sinh có cùng điểm) sẽ được gọi tên tiếp theo, và cứ như vậy cho đến thí sinh cuối cùng.

Các loại câu hỏi được sử dụng trong vòng thi này gồm có:

Câu hỏi do MC, ban cố vấn hoặc khách mời đọc trực tiếp cho thí sinh

Câu hỏi trong đoạn băng. Thí sinh cần xem kỹ đoạn băng vì đoạn băng sẽ chỉ phát một lần duy nhất và câu hỏi chỉ xuất hiện ở cuối đoạn băng.

Câu hỏi thực hành: MC, ban cố vấn hoặc khách mời sẽ giới thiệu các dụng cụ liên quan đến câu hỏi thực hành hoặc hình vẽ đưa ra cho thí sinh. Trong một chương trình chỉ có tối đa một câu hỏi thực hành.

Thời gian trả lời cho câu hỏi 20 điểm là 15 giây, câu hỏi 30 điểm là 20 giây. Thí sinh được quyền trả lời nhiều đáp án khác nhau, nhưng chỉ có đáp án cuối cùng được ghi nhận.

Đối với câu hỏi thực hành, thời gian trả lời câu hỏi ở trên sẽ tương ứng là thời gian suy nghĩ và sau đó thí sinh sẽ có 30 giây (câu 20 điểm) hoặc 60 giây (câu 30 điểm) để thực hiện.

Nếu thí sinh trả lời đúng hoặc thực hành đạt yêu cầu sẽ ghi được điểm của câu hỏi. Nếu thí sinh trả lời sai, không có đáp án hoặc thực hành không đạt yêu cầu thì các thí sinh còn lại có 5 giây để giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông. Thí sinh giành được quyền trả lời có 3 giây để đưa ra đáp án và chỉ đáp án đầu tiên được tính. Đối với câu hỏi thực hành, thí sinh bấm nút sẽ có 20 giây (câu 20 điểm) hoặc 40 giây (câu 30 điểm) để thực hiện. Nếu trả lời đúng hoặc thực hành đạt yêu cầu sẽ giành được điểm câu hỏi đó từ thí sinh đang tham gia, trả lời sai hoặc thực hành không đạt yêu cầu sẽ bị trừ đi một nửa số điểm của câu hỏi.

Thí sinh có quyền sử dụng ngôi sao hy vọng cho một câu hỏi bất kỳ trước khi biết nội dung câu hỏi. Trả lời đúng hoặc thực hành đạt yêu cầu được cộng gấp đôi số điểm của câu hỏi, trong khi trả lời sai hoặc thực hành không đạt yêu cầu sẽ bị trừ đi đúng số điểm của câu hỏi.

Điểm tối đa của vòng thi là 390 điểm, nếu trả lời đúng 3 câu 30 điểm, một trong 3 câu có ngôi sao hy vọng và giành quyền trả lời đúng tất cả các câu hỏi 30 điểm của cả 3 thí sinh còn lại.

Tổng điểm tối đa trong suốt chương trình là 800 điểm (nếu trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong suốt cuộc chơi).

Câu hỏi phụ

Mỗi thí sinh có 15 giây để bấm chuông giành quyền trả lời các câu hỏi. Thí sinh trả lời đúng sẽ ngay lập tức giành chiến thắng (phần câu hỏi phụ áp dụng thể thức loại trực tiếp). Nếu cả hai thí sinh (hoặc hai trên ba thí sinh) trả lời sai, các thí sinh sẽ bước sang câu hỏi tiếp theo để phân thắng bại. Sau 3 câu hỏi, nếu không tìm được người thắng cuộc, các thí sinh sẽ phải bốc thăm để chọn ra người thắng cuộc.

Vòng thi này xảy ra trong các trường hợp sau:

Sau phần thi Về đích trong tất cả các cuộc thi, có 2 hoặc 3 thí sinh có cùng số điểm cao nhất.

Lưu ý: Câu trả lời mà thí sinh đưa ra phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, BTC có thể không công nhận đáp án đúng cho thí sinh đó. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng và có cùng tổng số kí tự với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban tổ chức:

- **Trưởng ban tổ chức:** Thầy Lưu Trọng Huỳnh – Bí thư Đoàn trường – Giám sát và kiểm tra thực hiện.

- Phó trưởng ban tổ chức:

+ Thầy Lưu Trọng Huỳnh – Bí thư Đoàn Trường – Quản lý và điều hành cuộc thi.

+ Thầy Phạm Văn Tuấn, thầy Nguyễn Hoàng Trung- Hỗ trợ kỹ thuật, vận hành phần mềm cuộc thi.

+ Thầy Dương Nguyễn Thành Luân, thầy Trần Quốc Trạng– Phụ trách cơ sở vật chất kỹ thuật.

+ Anh Dương Trọng Tín – Sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện – Phụ trách ban biên soạn câu hỏi và vận hành phần mềm

+Anh Lê Hàn Vũ - Cựu học sinh khoá VIII - Phụ trách ban biên soạn câu hỏi và vận hành phần mềm

- **Ban tổ chức sự kiện bao gồm:**

- + Ban Program: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Vẹn, Lê Thị Kim Ngân: Lên ý tưởng cho các hoạt động trong chương trình, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ/trò chơi giữa giờ.
- + Ban Truyền thông: Đ/c: Lưu Trọng Huỳnh, Lê Khánh Hân: Quản lý fanpage, thực hiện các bài PR trên fanpage, lên ý tưởng cho nội dung truyền thông, lên ý tưởng thiết kế.
- + Ban Design: Đ/c: Lâm Minh Huy Thiết kế poster, logo, banner, thẻ đeo.
- + Ban Logistics: Đ/c: Thân Nam Trung: Chịu trách nhiệm mua và quản lý các vật dụng cần thiết cho chương trình, quản lý phần kinh phí tổ chức chương trình.
- + Ban đối ngoại: Đ/c: Lê Khánh Hân:- Xin tài trợ từ những nguồn tiềm năng ngoài trường.
- + Ban kỹ thuật: Đ/c: Phạm Văn Tuấn. Chịu trách nhiệm quản lý bộ câu hỏi và phần mềm cuộc thi

2. Ban chuyên môn: Chịu trách nhiệm soạn các câu hỏi cho cuộc thi. Phụ trách ra đề: các thầy, cô là giáo viên của trường THPT Thực hành Sư phạm, cựu học sinh trường THPT Thực hành Sư phạm

3. Ban cố vấn chuyên môn: Các thầy cô giảng dạy của trường THPT THSP.

4. Ban Truyền thông: Tuyển thành viên:

- Truyền thông (viết bài đăng): đăng kí với em Lê Khánh Hân;
- Thiết kế poster, background, logo: đăng kí với thầy Lâm Minh Huy;
- Logistics: đăng kí với em Phạm Thị Minh Thư chi đoàn A3K12.

Ghi chú: Thành viên Ban tổ chức sẽ được trao Giấy chứng nhận và cộng 2 đến 7 điểm rèn luyện sau chương trình.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi “*Tìm kiếm nhà thông thái*” và cuộc thi “*Ngọn núi tri thức - mùa 6*” của Đoàn trường THPT Thực hành Sư phạm, đề nghị thành viên Ban tổ chức và các đoàn viên thực hiện theo đúng kế hoạch để cuộc thi thành công tốt đẹp./.

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng

(Đã ký)

TRẦN VĂN MINH

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư

(Đã ký)

LƯU TRỌNG HUỖNH

Nơi nhận:

- Đoàn trường (để báo cáo);
- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- BCH các chi đoàn (thực hiện);
- Niêm yết VP đoàn;
- Đăng website;